
แผนที่ 1/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
โครงการระบบทางดวนขั้นท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย บริษัท อินเด็กซ 
อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคค คอนซัลแตนท จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จำกัด 

ใหดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 
สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1 รวมท้ังดำเนินงานดานการมีสวนรวม ของประชาชน ตั้งแตระยะเร่ิมตน จนสิ้นสุดตามแผนการศึกษา 

ของโครงการ 
โดยในสวนของการดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน กทพ. ไดรวมกับบริษัทท่ีปรึกษา จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนในรูปแบบของการประชุมกลุมยอย (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถนุายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้เพื่อแนะนำและชี้แจงขอมูลโครงการ 
(ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนในการพัฒนาโครงการ แนวสายทางเลือกโครงการ เกณฑปจจัยที่ใชในการคัดเลือกแลวสายทาง แนวทาง 
การศึกษาและข้ันตอนการศึกษาท่ีสำคัญ) และเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูมีสวนไดเสีย โดยแบงการประชุมออกเปน 
3 กลุม ดังนี้

จำนวนผูเขารวมประชุมรวมท้ังส้ิน 144 ราย ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ผูนำชุมชน ประชาชน และสถานประกอบการท่ีอยูใกลเคียงแนวเสนทางเลือกโครงการ รวมท้ังผูแทนการทางพิเศษ 
แหงประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษาที่รับผิดชอบในการศึกษาและจัดทำรายงาน  สวนผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นตอโครงการ มีจำนวน 
88 ราย สำหรับประเด็นคำถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมสามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

วันเสารที่ 10 มิถุนายน 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 804 

ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาคารวิทยาบริการ ถนนงามวงษวาน 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันเสารที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หอง V4 รานอาหารเพลิน 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กลุมท่ี 1

ผูเขารวมประชุม  53 ราย 
ผูตอบแบบประเมิน 30 ราย

กลุมที่ 2 กลุมที่ 3
วันอาทิตยที่ 11 มิถุนายน 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองระเบียงดาว 

กรมยุทธโยธาทหารบก
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

52 ราย
37 ราย

39 ราย
21 ราย
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ใหดำเนิ

ว

ศึ

(ชว

งงาน  กระทรวงคมนาค
ม

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 1)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)

แนวทางเลือกท่ี 2 ถากรณีเปนอุโมงคใตดินจะมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนนอยลงหรือไม แนวทางเลือกที่ 2 จะมีการเวนคืนที่ดินชวงที่เปนทางขึ้น - ลง และบริเวณ 
ที่ออกแบบเปนปลองระบายอากาศเทานั้น ซึ่งจะมีการเวนคืนที่ดินนอยกวา 
แนวทางเลอืกอืน่ ๆ แตการกอสรางอุโมงคใตดินที่ผานบานเรือนของประชาชน 
ก็จะถูกรอนสทิธิในการใชพื้นที่บริเวณนัน้ดวย

วธิกีารศกึษาหรือการออกแบบกอสรางกับการคัดเลอืกเสนทาง จะตองดาํเนนิการ 
อะไรกอนหลัง เพราะในข้ันตอนนี้เหมือนมีการกําหนดแนวเสนทางมากอนแลว 
จึงนํามาศึกษาใชหรือไม

ในขัน้ตอนน้ีเปนการศกึษาเพ่ือคดัเลอืกแนวสายทาง โดยพจิารณาปจจยัดานตาง ๆ 
เพื่อนํามาใหคะแนนความเหมาะสมเบื้องตน ซึ่งแนวทางเลือกใดสงผลกระทบ 
ตอประชาชน สิ่งแวดลอมนอยที่สุด และมีความเหมาะสมในดานวิศวกรรม 
มากทีส่ดุ ก็จะเปนแนวท่ีไดรบัการคดัเลอืกเพือ่นาํไปศึกษาความเหมาะสมในดาน 
ตาง ๆ และออกแบบรายละเอียดตอไป 

ทำไมโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาลจึงยกระดับอยูบนดิน สวนทางพิเศษออกแบบ 
เปนอุโมงคใตดิน การศึกษาของทางพิเศษและโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล 
ควรเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม

กทพ. และสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เคยเสนอ 
รูปแบบทางพิเศษยกระดับบนดินควบคูไปกับโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาล 
แตเนื่องจากเกิดการคัดคานและขอกังวลของประชาชนในเร่ืองผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ และเสียง เปนตน ทั้งนี้ในสวนของ 
โครงการรถไฟฟาสายสน้ํีาตาลทีย่กระดบั คาดวามีปจจยัจากการเช่ือมตอโครงขาย 
ของรถไฟฟาสายอ่ืนที่เช่ือมกับไฟฟาสายสีนํ้าตาลเปนรูปแบบยกระดับ

กรณีผลคะแนนการคัดเลือก N1 เปนแนวสายทางที่ 1 หรือแนวสายทางที่ 3 
โดยที่ไมเลือกแนวสายทางท่ี 2 จะยังคงกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาล 
หรือไม

ขณะนี้โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลยังอยูระหวางการพิจารณารายงานการ
ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) โดย คณะกรรมการผูชาํนาญการพิจารณา 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) เมื่อรายงาน EIA ไดรับ 
ความเห็นชอบคาดวาโครงการจะถูกบรรจุในแผนงานกอสรางของการรถไฟฟา 
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 

เนือ่งจากบริเวณหนาโรงเรียนเลก็โกเมศอนุสรณ ซึง่อยูบรเิวณถนนงามวงศวาน 
มีแนวสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อยู 
จะมกีารรือ้ยายเสาไฟฟาแรงสูงดวยหรือไม ซึง่จะมีผลกระทบตอการดําเนนิกจิการ 
ของโรงเรียน และถาหากร้ือหนวยงานใดเปนผูรื้อยาย 

ในเบื้องตนที่ปรึกษาไดประสานงานและหารือกับ กฟผ. แลว กรณีโครงการ 
มกีารยกระดับ จะตองมีการขยับสายสงไฟฟาแรงสูงใหสงูข้ึน โดยโครงการจะตอง 
ตัง้งบประมาณให กฟผ. เพือ่ดาํเนินการขยับแนวสายสงไฟฟาแรงสงู ซึง่การดาํเนินการ 
จะใชพื้นที่เดิมไมมีการเวนคืนเพิ่มเติมแตอยางใด 

กรณีกอสรางโครงการจะมีการลดชองจราจรของถนนงามวงศวานหรือไม 
และจะกระทบกับพื้นท่ีขางเคียงอยางไรบาง และทั้งนีข้อทราบเหตุผลวาทําไม 
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลจึงไมกอสรางลงใตดินดวย

ชองจราจรบนถนนงามวงศวานจะไมมีการลดลง โครงการจะใชพื้นที่ที่มีอยูของ 
กทพ. ในการออกแบบทางข้ึน-ลง แตอาจตองใชพืน้ทีเ่พิม่ โดยเวนคนืพืน้ทีด่านขาง 
ซึ่งจะทราบรายละเอียดในชวงของการออกแบบรายละเอียดตอไป สําหรับ 
โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลน้ัน มีการศึกษาและออกแบบเปนทางยกระดับ 
ตลอดทั้งแนวซ่ึงอยูในขั้นตอนพิจารณารายงาน EIA

โครงการทางพิเศษ N1 ลงใตดินตลอดแนวเสนทาง 
ไมมีการทำทางขึ้น-ลงระหวางทาง ใชหรือไม 

เนื่องจากเสนทางของโครงการมีระยะส้ัน และเปนแนวใตดิน จะมีแนวทาง 
ขึ้น-ลง บริเวณจุดเริ่มตนกับจุดส้ินสุดเทานัน้ ไมมีทางขึ้น-ลงระหวางทาง

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานรายละเอียดโครงการ

ในการแกไขปญหารถติด และการเชื่อมตอกับทางพิเศษ N2 – ทางพิเศษ 
ประจิมรัถยานั้น แนวทางเลือกที่ 1 และ 3 เปนแนวเสนทางที่ตรงตาม 
วัตถุประสงคของการเช่ือมโยงดานตะวันออก-ตะวันตก ไดเปนอยางดี

ที่ปรึกษารับขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาตอไป 

ขอใหพิจารณาเพ่ิมทางข้ึน-ลง บริเวณถนนรัตนาธิเบศรดวย หากเพิ่มจุดขึ้น-ลง 
บริเวณนีค้าดวาจะสามารถชวยระบายรถไดมากกวาจุดเดิม 

ที่ปรึกษารับขอเสนอแนะไปหารือกับ กทพ.ตอไป

เน่ืองจากเคยมีการศึกษาแนวเสนทางบริเวณคลองบางบัว จึงขอสอบถามวา 
มีการกอสรางหรือไม

เสนทางน้ีไดยกเลิกไปแลว เนื่องจากมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมถนนวิภาวรังสิต 
เปนเสนทางจกัรยานของกรมทางหลวงซ่ึงอยูระหวางการกอสราง จงึไมสามารถ 
พัฒนาโครงการบริเวณดังกลาวไดแลว

แผนที่ 2/11



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมท่ี 1)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)

ประเด็น/ขอคิดเห็น คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติม

ดานรายละเอียดโครงการ

ปจจุบันกรมราชทัณฑกำลังสรางโรงพยาบาลกรมราชทัณฑแหงท่ี 2 จึงสอบถามวา 
โครงการทางพิเศษ N1 จะสงผลกระทบตอบริเวณดานหนาของโรงพยาบาลหรือไม

ที่ปรึกษาจะประสานเพ่ือขอขอมูลรายละเอียดจากกรมราชทัณฑ เพื่อนํามา 
ประเมินผลกระทบจากโครงการตอไป

โรงพยาบาลศนิสา (ชนิเขต) ซึง่อยูในซอยงามวงศงาน 43 ระยะทางจากปากซอย 
ประมาณ 150 เมตร จะไดรับผลกระทบหรือไม

ในเบ้ืองตนคาดวาไมมีผลกระทบใดๆ 

แนวทางเลือกที ่2 กรณีทางเลอืกที ่2.1 มคีวามลกึของอโุมงคเทาไร จะมีทางขึน้-ลง 
บรเิวณเรือนจําใชหรือไม และจะมกีารปรับปรงุบริเวณสะพานพงษเพชรดวยหรือไม

อุโมงคใตดินจะมีความลึกประมาณ 30-40 เมตร เนื่องจากตองหลบระบบ 
สาธารณูปโภคของหนวยงานตาง ๆ  ทีอ่ยูใตดิน โดยทางเลอืกที ่2.1 จะมจีดุขึน้-ลง 
บริเวณดานหนาเรอืนจํา และจะตองมีการรือ้และปรับปรงุสะพานพงษเพชรดวย

ขอใหโครงการพจิารณาออกแบบใหมไีหลทางภายในอโุมงคเพือ่ใหมพีืน้ทีจ่อดรถ 
ขางทางหรือเปนเสนทางฉุกเฉนิดวย กรณีเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค

โครงการมีการออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแกผู ใชบริการเปนหลัก 
อยูแลว โดยมีการออกแบบใหมีไหลทางหรือทางฉกุเฉนิดวย 

แนวเสนทางที่ 2 มีระยะทางท่ีเปนอุโมงคกี่กิโลเมตรระหวางทางไมมีทางขึ้น-ลง 
อื่นใชหรือไม

แนวสายทางท่ีเปนอุโมงค มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยไมมีจุดขึ้น-ลง 
ระหวางทางแตอยางใด

รถบรรทุกวิ่งบนทางพิเศษของโครงการน้ีไดหรือไม ราคาคาผานทางประมาณ 
เทาไหร อยากทราบวาจะแพงตามมูลคาการลงทุนดวยหรือไม เพราะหากราคา 
แพงเกินไปประชาชนก็จะไมใชทางพิเศษซึ่งจะไมตอบโจทยในการแกไขปญหา 
อยากใหโครงการพิจารณาประเด็นการกําหนดราคาคาผานทางดวย

โครงการน้ีออกแบบไวเฉพาะรถยนตสวนบคุคลเทานัน้ ไมอนญุาตใหรถบรรทกุว่ิง 
สําหรับราคาคาผานทางจะมีการศึกษารายละเอียดในข้ันตอนตอไป ในเบื้องตน 
คาดวาจะเปนราคาท่ีประชาชนยอมรับได

ในการกอสรางโครงการตองใชระยะเวลาก่ีป ระยะเวลากอสรางประมาณ 4-5 ป

โครงการน้ีสามารถนำอุโมงคระบายน้ำผนวกเขากับอุโมงคทางพิเศษ N1 เพ่ือให 
เปนทางระบายน้ำในชวงที่มีปญหาน้ำทวมไดหรือไม ในประเทศมาเลเซียเคยใช 
ทางพิเศษเปนทางระบายน้ำ

เปนแนวคิดที่สามารถทําได เนื่องจากอุโมงค N1 ยังมีพื้นที่เหลืออยู ทั้งนีจ้ะตอง 
ศึกษาในรายละเอียดตอไป 

เกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกแนวสายทาง ประชาชนสามารถเขารวม 
พิจารณาใหคะแนนดวยไดหรือไม

ในข้ันตอนการใหคะแนนเพือ่คดัเลอืกแนวสายทางตองใหผูเชีย่วชาญแตละสาขา 
พิจารณาตามปจจัยบงชี้และเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว 

การศึกษาของโครงการมีการนําผลการศึกษาดานวิศวกรรมจราจรมาพิจารณา
รวมดวยทั้ง 3 แนวทางเลือกหรือไม

โครงการจะนําขอมลูปรมิาณจราจรท้ัง 3 แนวสายทางมาใชประกอบการพจิารณา 
คัดเลือกแนวสายทางดวย และจะมีการคาดการณปริมาณจราจรเฉพาะแนว 
สายทางที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือ พิจารณาออกแบบเปน 2 ชองจราจร หรือ 3 
ชองจราจร ใหสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต

โครงการมีการเกบ็ขอมลูทาํวจิยักับผูใชรถใชถนนหรือไมวาหากกอสรางทางพิเศษ 
ตาม 3 แนวทางเลือกน้ีแลวจะชวยลดปญหาการจราจรไดจริงหรือไม และ   
มีการสอบถามประชาชนดวยหรือไมวาหากมีคาผานทางเพ่ิมเติมประชาชน
จะใชทางพิเศษหรือไม 

โครงการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลดานการจราจร รวมถึงไดประสานขอขอมูลจาก 
หนวยงานตํารวจจราจร เพ่ือนาํขอมูลปรมิาณจราจรมาใชประกอบการพิจารณา 
คดัเลอืกแนวสายทาง รวมถึงการคาดการณปรมิาณจราจรของโครงการท่ีจะเกดิขึน้ 
ในอนาคต ทั้งนีจ้ะสํารวจความคิดเห็นของผูใชรถใชถนนในประเด็นเก่ียวกับ 
คาผานทางพิเศษในข้ันตอไป (ชวงการศึกษากําหนดราคาคาผานทาง) 

ขอให กทพ. พจิารณาใหดวีา การกอสรางโครงการน้ีมคีวามเหมาะสมและคุมคา 
หรือไม  

ในการพิจารณาความเหมาะสมหรือความคุ มค าของโครงการนั้นอยู ใน 
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ ซึ่งเมื่อศึกษาแลวเสร็จจะไดคําตอบวาโครงการ 
มีความเหมาะสมคุมคาที่จะกอสรางหรือไมอยางไร  

หากมอีบุตัเิหตใุนอโุมงคในระยะ 6 กโิลเมตร จะมเีสนทางออกฉกุเฉนิหรอืเสนทาง 
อพยพหรือไม กรณทีี่ตองติดอยูในอุโมงคนาน ๆ จะมีผลกระทบคอนขางมาก 

การศึกษาออกแบบของโครงการมีการคํานงึถึงความปลอดภัยมาเปนลําดับแรก 
ซึ่งจะตองออกแบบใหไดมาตรฐานสากล รวมท้ังมีกฎระเบียบและควบคุมการ 
ใชรถใชถนนในอุโมงคอยางเครงครัด เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก 
อุบัติเหตุ 

แผนที่ 3/11



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 1)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 1)

ดานรายละเอียดโครงการ

ประเด็น/ขอคิดเห็น คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติม

โครงการสงผลกระทบตออาคารพาณชิยที่อยูสองขางทางที่มีการประกาศขาย 
หรือใหเชาหรือไม 

โครงการทางพิเศษ N1 นี้มีแนวคิดที่จะกอสรางเปนอุโมงคใตดิน ซึ่งคาดวาจะ 
มีผลกระทบตออาคารพาณิชยที่อยูดานบนนอยมาก 

กอนตัดสินใจเลือกแนวเสนทาง ขอใหมีการพิจารณาจุดขึ้น-ลง และราคา 
คาผานทางรวมดวย

ในขั้นตอนการคัดเลือกแนวสายทางจะพิจารณารูปแบบทางข้ึน-ลง รวมถึง
การศึกษาปริมาณการใชรถและการศึกษาคาผานทางรวมดวย

เสนอใหโครงการทําการศึกษาผลกระทบท่ีมีตอสังคมหรือชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
โครงการ เมือ่มกีารเปดใชงานโครงการไปแลว และมีการกาํหนดมาตรการชวยเหลือ 
หรือดูแลกลุมผูไดรับผลกระทบน้ัน ๆ เพื่อใหเจาของโครงการดูแลกลุมผูที่ไดรับ 
ผลกระทบจากโครงการตอไป 

โครงการมีขอบเขตการศึกษาคลอบคลุมทั้งประเด็นผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และสังคมรวมท้ังการจัดทํามาตรการปองกันแกไขผลกระทบ และมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบในระยะกอสรางและเม่ือเปดใชงานแลว 

โครงการทางพิเศษ N1 มีระยะเวลาการศึกษา 510 วัน ณ ขณะนี้เหลือเวลา 
ในการศึกษาโครงการน้ีอีกก่ีวัน

เนื่องจากที่ผานมาเกิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 จึงไมสามารถ 
ดําเนินการไดในชวงน้ัน และมีการขยายสัญญาระยะเวลาการทํางานออกไป 
ซึ่งเหลือเวลาการทํางานอีก 229 วัน 

ขอใหโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารใหทั่วถึง เนื่องจากมีสถานประกอบการ 
ทีอ่ยูในระยะ 500 เมตร แตยงัไมไดรบัทราบขอมลู และขอทราบขอมลูเพิม่เตมิวา 
สถานประกอบการของบริษัทซึ่งอยูบริเวณถนนงามวงศวาน ซอย 8 ซึ่งเปน 
ทางขึน้ลงของโครงการจะไดรบัผลกระทบหรือไม

จากการตรวจสอบเบ้ืองตน พบวาจะไมมผีลกระทบตออาคารสถานประกอบการ 
ดังกลาว

คำช้ีแจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

คำช้ีแจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานเศรษฐกิจสังคม

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 จะมีการแจงผลการคัดเลือก 
แนวสายทางดวยหรือไม เพราะหลาย ๆ คนท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ ยังไมเห็น 
จุดข้ึน-ลงท่ีชัดเจน จึงขอใหมีการนำเสนอขอมูลความชัดเจนเม่ือผลการคัดเลือก 
ออกแลว

ในขั้นตอนนี้เปนการศกึษาเบื้องตน ซึ่งจะมีผลการศึกษาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในการประชมุคร้ังตอไป โดยจะมีการนาํเสนอขอมูลผลการคัดเลอืกแนวสายทาง 
รวมทั้งรูปแบบทางข้ึน-ลง ดวย 

จะมีการประชุมคร้ังท่ี 2 เม่ือใด เสนอใหมีการประชุมยอยอีกคร้ังกอนการคัดเลือก 
แนวสายทาง 

การประชุมครั้งตอไปเปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 
เพือ่นําเสนอผลการคัดเลอืกแนวสายทางของโครงการ ซึง่คาดวาจะจดัประมาณ 
เดอืนสงิหาคม 2566 อยางไรก็ตามทีป่รกึษาจะนําขอเสนอใหจัดประชมุยอยอีกครัง้ 
ไปหารือกับ กทพ. ตอไป

แผนที่ 4/11



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

แผนที่ 5/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 2)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 2)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 2)

กรณีทางพิเศษเปนอุโมงคจะมีขอบเขตทางที่จะถูกจำกัดสิทธิ์ประมาณเทาไหร 
และถาเปนทางพิเศษบนดินจะมีขอบเขตทางขางละกี่เมตร 

พื้นที่ดานบนทางพิเศษท่ีเปนอุโมงคจะถูกรอนสิทธิในการใชพื้นที่ ในเบื้องตน 
ความลึกของอุโมงคประมาณ 30 – 40 เมตร สวนทางพิเศษที่อยูบนดิน 
จะมีขอบเขตทางขางละประมาณ 25 เมตร  จากกึ่งกลางแนวสายทาง

โครงการมีจุดขึ้น-ลงบริเวณไหนอีกหรือไม นอกจากบริเวณตนทาง-ปลายทาง 
และแตละแนวสายทางเลือกมีความยาวกี่กิโลเมตร และสงผลตอการสราง 
อาคารหรือไม

แตละแนวสายทางมีจุดขึ้น-ลงที่ตนทางและปลายทางเทานัน้ ไมมีทางขึ้น-ลง 
ระหวางทาง โดยระยะทางของอุโมงคแตละแนวสายทาง มีดังนี้ 

- แนวสายทางท่ี 1 มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 
- แนวสายทางท่ี 2 ความยาวประมาณ 6.7 กิโลเมตร
- แนวสายทางท่ี 3 ความยาวประมาณ 6.3 กิโลเมตร

สาํหรับผลกระทบตอการสรางอาคารน้ัน หากเปนทางพเิศษบนดนิ สามารถกอสราง 
อาคารบนพื้นที่ดานขางไดตามปกติ โดยมีระยะถอยรนตามกฎหมาย พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารกาํหนดไว สวนท่ีเปนอโุมงคอยูใตดินหากผานบานเรอืนจะมกีาร 
รอนสิทธิ โดยจํากัดสิทธิในการใชประโยชนพื้นท่ีใตดินบริเวณนั้น เชน 
ไมใหกอสราง อาคารสูงที่มีเสาเข็มลึก เปนตน 

แนวทางเลือกยอยที่ 3.1 มีลักษณะเปนทางยกระดับจากจุดเริ่มตนโครงการ 
ขามทางพิเศษศรีรัช ไปตามแนวถนนกําแพงเพชร 2 เลี้ยวขวาเล็กนอยบริเวณ 
ซอยวิภาวดีรังสิต 11 (ชุมชนบานพักรถไฟ กม. 11) แลววิ่งผานบริเวณซอย 
วภิาวดีรังสิต 17 แยก 10 ตรงไปจนถึงถนนวิภาวดีรังสิต (บริเวณดานขาง 
สหพันธทัวร) ยกระดับขามดอนเมืองโทลเวยไปยงับริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 34 
และ 36 แลวขามถนนรัชดาภิเษกไปบรเิวณซอยรัชดาภิเษก 48 ซอยวภิาวดีรงัสติ 
38 จนถึงซอยพหลโยธิน 35 แยก 13 จึงลดระดับลงใตดิน
แนวทางเลือกยอยท่ี 3.2 มีจุดเริ่มตนเหมือนทางเลือกยอยท่ี 3.1 ลักษณะเปน 
ทางยกระดับจนถึงบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 17 แยก 10 แลวจึงลดระดับเปน 
เสนทางใตดนิบรเิวณซอยวิภาวดรีงัสติ 17 แยก 8 แลวลอดใตถนนวภิาวดีรงัสติ 
ไปยังบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 34 และ 36 แลวเล้ียวซายออมออกไปทางถนน 
รัชดาภิเษก บริเวณซอยรัชดาภิเษก 48 จนถึงซอยวิภาวดีรังสิต 38 จึงเลี้ยวขวา 
ไปตามแนวทางเลือกท่ี 3.1

แนวสายทางเลือกท่ี 3.1 กับ 3.2 ที่วิ่งเลาะมาจากถนนรัชวิภา มีรายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือไม โดยเฉพาะบริเวณที่อยูบนดินที่ยังไมลงอุโมงค

แนวสายทางท่ี 1 ที่อยูติดบริษัทโตชิบา จะมีผลกระทบตออาคารบานเรือน 
ใกลเคียงหรือไม และมีทางลงดวยหรือไม

อาคารบานเรือนที่อยูใกลแนวสายทางเลือกท่ี 1 บริเวณบริษัทโตชิบา จะไมได 
รับผลกระทบเน่ืองจากแนวทางเลือกท่ี 1 จะลดระดับลงใตดินตั้งแตบริเวณซอย 
วิภาวด ี17 แยก 8 สําหรับการศึกษาของโครงการเปนการศกึษาความเหมาะสม 
ยังไมไดออกแบบรายละเอียดแตอยางใด จึงยังระบุไมไดวาครัวเรือนใดบาง 
ที่จะไดรับผลกระทบ

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานรายละเอียดโครงการ

แนวเสนทางที่ 3.2 ที่มีการบรรยายไวในเอกสารมีจุดเริ่มตนที่ทางพิเศษประจิม 
รัถยาแลวขามไปวิภาวดี 40 แลวบรรยายวามาลงใตดินที่ซอยวิภาวดี 17 อีก 
ตามสภาพพ้ืนท่ีจริงเปนการยอนไปยอนมา ขอใหอธิบายแนวเสนทางใหชัดเจน 
เนื่องจากคําบรรยายแนวเสนทางยังผิดอยู 

แนวทางเลือกท่ี 3.2 มจีดุเริม่ตนทีท่างดวนประจิมรถัยาลักษณะเปนทางยกระดบั 
จนถึงบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 17 แยก 10 แลวจึงลดระดับเปนเสนทางใตดิน 
บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 17 แยก 8 แลวลอดใตถนนวิภาวดีรังสิต ไปยังบริเวณ 
ซอยวิภาวดีรังสิต 34 และ 36 แลวเลี้ยวซายออมออกไปทางถนนรัชดาภิเษก 
บริเวณซอยรัชดาภิเษก 48 จนถึงซอยวิภาวดีรังสิต 38 จึงเลี้ยวขวาไปตามแนว 
ทางเลือกที่ 3.1 ซึ่งที่ปรึกษาจะปรับเนื้อหาการบรรยายแนวทางเลือกในเอกสาร 
ใหถูกตองตอไป 

หากแนวเสนทางท่ีเหมาะสมเปนแนวทางเลือกท่ี 1 หรือแนวทางเลือกท่ี 3 สามารถ 
ออกแบบเปนอุโมงคใตดินทั้งหมดไดหรือไม เพื่อไมใหกระทบกับประชาชนที่อยู 
ดานบน 

โครงการรบัประเดน็ขอเสนอแนะไปพจิารณาประกอบการคดัเลอืกแนวสายทาง 
และรูปแบบโครงการตอไป



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

แผนที่ 6/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 2)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 2)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 2)

ตองการทราบระยะเวลาความชัดเจนวาโครงการจะตัดสินใจคัดเลือกแนวสาย
ทางเมือ่ไหร และขอมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบการถูกเวนคนืของประชาชน 
ที่อาศัยอยูบริเวณนี้แลวหรือยัง

ขณะนี้โครงการอยูในขั้นตอนการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางเลือก ซึ่งรวมถึง 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนําไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก
แนวทางเลอืก ซึง่เมือ่คดัเลอืกแลวเสรจ็จะนาํเสนอผลการคัดเลอืกแนวสายทาง 
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดวาจะจัดในชวง 
เดือนสิงหาคม 2566 เมื่อไดแนวสายทางท่ีมีความเหมาะสมแลวจะทําการ 
ออกแบบเบ้ืองตน ซึ่งจะทําใหทราบผลกระทบดานการเวนคืนที่มีตอประชาชน 
ในแนวสายทางที่ถูกเลือก 

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

กรณีเปนแนวอุโมงคใตดินสามารถตัดเปนเสนทางตรงเพ่ือลดระยะทางไดหรือไม ในทางปฏิบัติไมสามารถทําไดเนื่องจากสภาพพื้นที่จริงมีอาคารสูงหลายแหง 
ในแนวเสนทางตรง 

ขอใหที ่ปรึกษาทบทวนและแกไขการอธิบายแนวสายทางของโครงการใหม 
โดยเฉพาะแนวสายทางที่ 1 และแนวสายทางที่ 3 วาผานพื้นที่บริเวณใดบาง 
เพื่อใหเกิดความถูกตองและชัดเจน และใหประชาชนเขาใจถูกตอง

โครงการรับประเด็นขอเสนอแนะไปปรับแกเนื้อหาในการอธิบายแนวเสนทาง 
ใหชดัเจนตอไป 

ดานรายละเอียดโครงการ

เนื่องจากเมื่อ 25 ปที่แลว มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาแนวทางพิเศษ 
จะไปตามแนวถนนงามวงศวาน เพราะเหตุใดจึงมีการนําแนวทางเลือกที ่1 และ 
3 กลบัมา ศึกษาอีก 

เดมิมมีต ิครม. ใหโครงการทางดวนข้ันที ่3 สายเหนอืไปตามแนวถนนงามวงศวาน 
แตเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของบริเวณนัน้เปล่ียนไป ถนนรัตนาธิเบศร 
มกีารขยายชองจราจร และรถไฟฟาสายสีมวงใชเกาะกลางในการทําตอมอจงึทาํให 
มขีอจาํกดัหลายดาน  และเม่ือป 2564 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
(คจร.) มมีตใิห กทพ. ดาํเนนิโครงการทางดวนขัน้ท่ี 3 สายเหนอืตอน N2 จากบริเวณ 
แยกเกษตรศาสตรไปเชือ่มตอกบัถนนวงแหวนตะวันออก สวนตอน N1 ทีเ่ชือ่มโยง 
พ้ืนทีร่ะหวางดานตะวันออกและดานตะวันตกนัน้ เดมิเคยมกีารศกึษาแนวเสนทาง 
จากคลองบางบัวมาตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาทางถนนรัชวภิา เชือ่มตอกับ 
ทางพิเศษประจิมรัถยา แตเนื่องจากปจจุบันถนนวิภาวดีรังสิต มีโครงการของ 
กรมทางหลวงท่ีจะพฒันาระบบระบายน้ําและทําเสนทางจกัรยาน จึงตองยกเลิก 
แนวเสนทางน้ันไป แลวใหมีการศึกษาทบทวนแนวสายทางท่ีมีความเปนไปได 
ในการพัฒนาทางพิเศษเพ่ือเชื่อมโยงดานตะวันออกและตะวันตก การศึกษา 
ในครั้งนีจ้ึงไดนําเสนอแนวสายทางเลือกทั้ง 3 แนว และไดนํามารับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของวาแนวทางเลือก
แนวใดมีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาโครงการมากท่ีสุด 

เสนอใหโครงการพิจารณาแนวทางเลือกท่ี 2 เน่ืองจาก ม.เกษตรศาสตร เห็นดวย 
อีกทั ้งในดานเศรษฐกิจการเงินงบประมาณกอสรางก็สามารถระดมทุนได 
เนื่องจากเปนทางพิเศษที่มีการเก็บคาผานทาง มีรายไดจากการดำเนินการ 
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชนนอยกวาแนวทางเลือกที่ 1 และ 
แนวทางเลือกที่ 3 

โครงการรบัประเดน็ขอเสนอแนะไปพจิารณาประกอบการคดัเลอืกแนวสายทาง 
ตอไป

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

เสนอแนะใหที ่ปรึกษานำเสนอใชสีของแนวสายทางเลือกใหเปนสีเดียวกัน 
และเปล่ียนคำอธิบายแนวเสนทางใหถูกตองและชัดเจนในส่ือตาง ๆ  เชน เว็บไซต 
หร ือเฟสบุ คของโครงการท ี ่ม ีการเผยแพร และนำเสนอตอประชาชน 
เพื่อความเขาใจถูกตองของประชาชน

โครงการรับประเด็นขอเสนอแนะไปปรับแกตอไป



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

แผนที่ 7/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 3)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)

โครงการรถไฟฟาสายสนีํา้ตาลและโครงการทางพิเศษ N1 ควรพฒันาไปพรอม ๆ 
กนั เพือ่ลดผลกระทบตอประชาชนในระยะยาว 

โครงการรับประเด็นขอคิดเห็นไปแจงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

ตองการทราบขอมูลภาพรวมของโครงการทางพิเศษ N1 กับโครงการรถไฟฟา 
สายสีน้ำตาลวายังใชแนวเสนทางและโครงสรางรวมกันอยูหรือไม รวมถึง
การเชื่อมตอกับโครงการทางพิเศษ N2 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลมีจุดเริ่มตนจากศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี 
(บรเิวณแยกแคราย) วิง่มาบนถนนงามวงศวาน - ถนนประเสรฐิมนกูจิ เลีย้วขวา 
ทีแ่ยกนวมนิทรถงึแยกสํานกังานเขตบางกะป ขามคลองแสนแสบไปเช่ือมตอกบั 
รถไฟฟาสายสีสม บรเิวณแยกลาํสาลี (บงึกุม) ทัง้นี ้โครงการรถไฟฟาสายสีนํา้ตาล 
และโครงการทางพิเศษ N2 จะใชพืน้ท่ีรวมกันในชวงทีผ่านถนนประเสริฐมนกูจิ 
โดยโครงการทางพิเศษ N2 ใชตอมอเดิมที่อยูประมาณพ้ืนที่เกาะกลางถนน 
ประเสริฐมนกูิจ มาสิ้นสุดท่ีบริเวณแยกเกษตร สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้เปน 
โครงการทางดวนข้ันที่ 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1 เพื่อเชื่อมโยงระบบ 
โครงขายทางพิเศษของ กทพ. ระหวางฝงตะวันออกและตะวันตก โดยมีแนว 
ทางเลือกหลักของโครงการ 3 แนว คือ แนวทางเลือกที่ 1 และ 3 จะเชื่อมกับ 
ทางพิเศษประจมิรถัยาบริเวณถนนกาํแพงเพชร 2 และแนวทางเลือกท่ี 2 จะเชือ่ม 
ตอกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณถนนงามวงศวาน ซึ่งท้ัง 3 แนวทางเลือกจะไป 
เชื่อมตอกับทางพิเศษ N2 ที่ถนนประเสริฐมนกิูจ 

การเชื่อมตอระบบโครงขายทางพิเศษดานตะวันออก-ตะวันตกมีความจําเปน 
เพียงใด 

จากผลการศกึษาดานการจราจรเบ้ืองตน พบวา มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองเชือ่มตอ 
ระหวางโครงขายทางพิเศษ เนื่องจากเปนโครงขายเสนทางหลักท่ีอยูตอนกลาง 
ทีจ่ะเชือ่มระหวางดานตะวันออกและตะวันตก นอกจากน้ีถนนท่ีมอียูเดมิไมเพียงพอ 
ในการรองรับปริมาณรถในปจจุบัน

โครงการน้ีอยู ในแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาตหิรอืไม เนือ่งจากเคยมีการประชุมรบัฟงความคิดเหน็แบบนีม้าหลายคร้ัง 
แลว อยากทราบชวงเวลาของแผนงานโครงการวามีการกอสรางเม่ือไหร

โครงการทางพิเศษ N1 น้ีอยูในแผนยุทธศาสตรดานการคมนาคม ซึ่ง กทพ. 
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ใหศึกษา 
โครงการระบบทางดวนชัน้ท่ี 3 สายเหนือ เพ่ือแกไขปญหาการจราจรและพัฒนา 
โครงขายทางพิเศษท่ีเชื่อมโยงระหวางพ้ืนที่ดานตะวันออกและตะวันตกของ 
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการ ในขัน้ตอนการคัดเลอืกแนวสายทาง และทางขึน้-ลงของโครงการ 
ทั้งนี้แผนการดําเนินงานโครงการจะจัดทําและนําเสนอในข้ันตอนการสรุปผล 
การศกึษาโครงการตอไป

โครงการทางพิเศษและโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลไดมีการหารือกันหรือไม 
วาจะสรางเมือ่ใด เพราะโครงการลาชามานานแลว และประชาชนมีความสับสน 
ตอโครงการ

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาล ปจจุบันอยูในขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA 
ซึ่งเมื่อรายงาน EIA ไดรับความเห็นชอบแลวแลวจะมีการเสนอ ครม. อนุมัติ 
งบประมาณกอสราง โดยคาดวาใชเวลากอสรางประมาณ 4-5 ป สวนโครงการ 
ทางดวน N1 ปจจบุนันีอ้ยูในชวงเร่ิมตนของการศึกษาความเหมาะสม ซึง่คาดวา 
จะศึกษาแลวเสร็จประมาณกลางป 2567 

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานรายละเอียดโครงการ

เนื่องจากโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลที่จะว่ิงบนถนนงามวงศวานผาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งเปนทางยกระดับ 
จะมีผลกระทบอยางไรกับโครงการทางพิเศษ N1 ซึ่งเปนทางอุโมงคใตดิน และ 
จะตองสรางรถไฟฟาใหเสร็จกอนหรือไม จึงจะกอสรางทางพิเศษได 

การใชพื้นที่รวมกันระหวางโครงการทางดวน N1 ที่เปนรูปแบบอุโมงค และ 
โครงการรถไฟฟาสายสีนํา้ตาลจะมกีารจดัรปูแบบโครงสรางเพือ่ไมใหกระทบกนั 
กรณีตอมอของรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลอยูเกาะกลาง ระบบทางดวนจะอยูบริเวณ 
ดานขางของถนน ซึ่งสามารถจัดโครงสรางใหหลบกันได ยกเวนบริเวณชวง 
ถนนประเสริฐมนูกิจที่มีตอมอระบบทางดวนเดิมท่ีใชพื้นท่ีรวมกับบริเวณ 
เกาะกลาง แตในบางชวงจะมีการปรับตาํแหนงของเสา จะมกีารประสานหารือกัน 
ระหวาง กทพ. และ รฟม. 



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

แผนที่ 8/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 3)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)

บริเวณท่ีจะไดรับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอระหวางทาง 
ยกระดับกบัทางทีเ่ปนอโุมงคใตดนิ ซึง่จะมผีลกระทบตอประชาชนทีอ่ยูบริเวณนัน้ 
จะมีการขยายพ้ืนที่เพิ่มหรือไม ถาขยายใชพื้นที่ประมาณเทาไหร 
และอยูบริเวณไหนของถนนประเสริฐมนูกิจ

จดุทีจ่ะมผีลกระทบมากทีส่ดุคอืบรเิวณจดุทีจ่ะเปลีย่นจากใตดนิเปนทางยกระดบั 
เพราะพื้นที่มีจํากัดเนื่องจากถนนประเสริฐมนกูิจพัฒนาเต็มรูปแบบแลวและไม
สามารถลดจํานวนชองจราจรเดิมได ชวงบริเวณนีจ้ึงมีความจําเปนตองขยาย 
เขตทางออกไป สําหรับทางพิเศษ 2 - 3 ชอง ซึ่งจะตองมีการเวนคืนท่ีดินเพิ่ม 
และจะตองมีการศึกษารายละเอียดตอไป โดยชวงทางขึ้น - ลงของโครงการ 
จะอยูบริเวณชวงเลยแยกเสนานิคม - แยกสุคนธสวัสดิ์

โครงการทางพิเศษ N2 สามารถสรางใตดินตอจากโครงการทางพิเศษ N1 
ไดเลยหรือไม โดยท่ีไมตองยกระดับลอยฟา

โครงการทางพิเศษ N2 มีความจําเปนตองยกระดับเนื่องจากเหตุผลดาน 
ความคุมคาในการกอสราง กรณีเปล่ียนเปนอุโมงคใตดินจะไมมีความคุมคา 
และมีผลการศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว

ขอเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกอสรางสะพานขามแยกตาง ๆ บริเวณถนน 
ประเสริฐมนูกิจเนื่องจากปจจุบันปริมาณการจราจรหนาแนนมากและมีปญหา
ดานมลพิษจากไอเสียรถยนต

กรมทางหลวงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการสรางทางยกระดับขามแยกบนถนน
ประเสริฐมนกูิจ 

ยังไมมีขอมูลปริมาณจราจรหรือขอมูลที่เกี่ยวกับประโยชนของการจราจรใน 
แตละแนวทางเลือก ซึ่งจะทำใหทราบวาสามารถลำเลียงรถยนตไดปริมาณกี่คัน 
ในแตละแนวเสนทาง

โครงการไดมีการศึกษาและวิเคราะหข อมูลปริมาณจราจรเปรียบเทียบ 
ขีดความสามารถในการรองรับรถของแตละแนวเสนทาง และมีการวิเคราะห 
เปรียบเทียบ เพื่อการคัดเลือกแนวสายทางของโครงการซ่ึงจะมีการนําเสนอผล 
ในการประชุมครั้งตอไป 

ชวงโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำตาลท่ีเปนทางยกระดับและโครงการทางพิเศษ N2 
ที่จะเช่ือมกับอุโมงคทางดวน N1 จะอยูบริเวณใด

โครงสรางของโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลและโครงการทางพิเศษ N2 
จะอยูบริเวณเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ สําหรับชวงที่ทางพิเศษ N1 
เชื่อมกับทางพิเศษ N2 นั้นจะศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวาง 
รถไฟฟาอยูเกาะกลางกับอยูดานขางของถนนในลําดับตอไป 

ในการออกแบบดานวิศวกรรมของโครงการควรใหโครงการถไฟฟาสายสีน้ำตาล 
อยู ที ่ตอมอบริเวณเกาะกลางใหมากที ่ส ุดเพื ่อลดผลกระทบตอประชาชน 
ที่มีที่ดินหรืออาคารอยูบริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ

กทพ. ไดมอบนโยบายใหทีป่รึกษาออกแบบโครงการระบบทางพิเศษใหเกิดผลกระทบ 
ตอประชาชนใหนอยท่ีสุดอยูแลว

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานรายละเอียดโครงการ



โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  กระทรวงคมนาค
ม

แผนที่ 9/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)จากการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 (กลุมที่ 3)
สรุปประเด็นคำถาม/ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1 (กลุมที่ 3)

ขอใหเชิญผูศึกษาโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาลเขามารวมประชุมดวย เพื่อ 
รับทราบความคืบหนาโครงการฯ

ในการประชุมครั้งตอไปโครงการจะเชิญผูที่เกี่ยวของกับโครงการรถไฟฟาสาย 
สีนํ้าตาลเขารวมประชุมดวย

การพัฒนาโครงการมีตนทุนที่มองเห็นและมองไมเห็นกรณีที่บอกวาไมคุมคา 
ตอการลงทุนนัน้ ตองนําเสนอขอมูลใหประชาชนเขาใจใหชัดเจนดวยไมคุมคา 
อยางไร

โครงการรับประเด็นขอเสนอแนะไปพิจารณาซ่ึงตามกระบวนการจะตองศึกษา
และจะนําเสนอตอประชาชนใหทราบในข้ันตอนสรุปผลการศึกษา

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

โครงการหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรใหขอมูลที่ชัดเจนกับประชาชนใหมาก 
กวานี้ เนื่องจากมีทั้งคนท่ีไดประโยชนและเสียประโยชน

โครงการรับประเดน็ขอเสนอแนะไปดําเนนิการตอไป ซึง่จะมกีารนําเสนอขอมลู 
ผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้นโดยลําดับ

ดานสิ่งแวดลอม

เนือ่งจากอยูในชุมชนหมูบานอยูเจรญิ พหลโยธนิ 40 ซึง่เปนหมูบานท่ีอยูบรเิวณ 
ใกลเคียงแนวสายทาง จึงมีความกังวลและตองการทราบวา จะมีผลกระทบ 
อยางไรกับผูที่อยูบริเวณใกลเคียงแนวสายทาง เชน เสียง ความสั่นสะเทือน 
ฝุนละออง เปนตน 

การศึกษาในขั้นตอนนี้ยังไมไดลงรายละเอียด เพราะยังอยูในชวงเริ่มตน     
ของการศึกษาคดัเลอืกแนวทางเลือก จงึยังไมสามารถระบุรายละเอียดผลกระทบ 
ไดชัดเจน อธิบายในเบ้ืองตนไดวาบริเวณหมูบานอยูเจริญ พหลโยธิน 40 
เปนชวงอุโมงคใตดินอยู ฝ  งกรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งอยู ฝ  งตรงขามกับ 
หมูบานอยูเจริญ และเปนการกอสรางใตดินซึ่งคาดวาจะไมมีผลกระทบตอ 
ผูอยูอาศยัดานบน ทัง้ดานเสยีง ความส่ันสะเทอืน หรือฝุนละออง โดยผลกระทบ 
มักจะเกิดเฉพาะช วงที่ ใช หัวเจาะเป ดพ้ืนท่ีบริ เวณทางข้ึน-ลงอุโมงค  
โดยบริเวนนัน้อาจมีผลกระทบดานการเวนคืนที่ดินดวย 

คำชี้แจง/ขอมูลเพิ่มเติมประเด็น/ขอคิดเห็น

โครงการน้ีมีระยะเวลาการศึกษา 510 วัน เริ่มจากวันไหนถึงวันไหน 
และการประชุมคร้ังตอไปจะมีผลการศึกษาท่ีชัดเจนกวานี้หรือไม

โครงการมีระยะเวลาการศึกษา 510 วนั โดยเร่ิมนบัจากวันที ่12 เมษายน 2565 
ซึ่งในชวงท่ีผานมาติดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทําใหโครงการตองหยุดชะงักไปเพราะไมสามารถจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที่ 1 ได จึงทําใหตองปรับชวงเวลาศึกษาออกไป โดยคาดวา 
จะศกึษาแลวเสรจ็ประมาณกลางป 2567 สาํหรบัการประชุมคร้ังตอไป จะมี
การนําเสนอรายละเอียดเ ก่ียวกับผลการศึกษาคัดเลือกแนวสายทาง 
ซึ่งจะมีเนื้อหา รายละเอียดท่ีชัดเจนมากกวานี้ 



  กระทรวงคมนาค
ม

โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

แผนที่ 10/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามภายหลังการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามภายหลังการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
(ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 88 ราย)(ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 88 ราย)
สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามภายหลังการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 1
(ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 88 ราย)

การรับทราบขอมูลโครงการ

เคยรับทราบ
รอยละ 47.7

ไมเคยทราบ
รอยละ 52.3

ความคิดเห็นตอโครงการ
ในการชวยลดปญหาการจราจรในระบบโครงขาย

ไมเกิดประโยชน
รอยละ 10.2

นอย
รอยละ 18.2

ปานกลาง
รอยละ 33.0

มาก
รอยละ 31.8

ไมระบุ
รอยละ 6.8

ความคิดเห็นตอปจจัยคัดเลือกแนวสายทาง

ไมเหมาะสม/ไมเพียงพอ
รอยละ 19.0

เหมาะสม/เพียงพอ
รอยละ 71.4

ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 9.5

ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการในภาพรวม

ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 25.0

ไมเห็นดวย
รอยละ 20.5

เห็นดวย
รอยละ 54.5

ความคิดเห็นตอแนวสายทางเลือกที่ 1

ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 68.2

เหมาะสม
รอยละ 6.8

ไมเหมาะสม
รอยละ 25.0

ความคิดเห็นตอแนวสายทางเลือกที่ 2

ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 23.9

เหมาะสม
รอยละ 69.3

ไมเหมาะสม
รอยละ 6.8

ความคิดเห็นตอแนวสายทางเลือกที่ 3

ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 65.9

เหมาะสม
รอยละ 9.1

ไมเหมาะสม
รอยละ 25.0

แหลงรับขอมูลขาวสารโครงการ

รอยละ 4.8

รอยละ 9.5

รอยละ 9.5

รอยละ 11.9

รอยละ 21.4

รอยละ 23.8

รอยละ 31.0

รอยละ 52.4

เจาหนาที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เจาหนาท่ีโครงการ (การทางพิเศษแหงประเทศไทย)
เว็บไซตโครงการ (www.expressway-n1.com)

ปายประชาสัมพันธของโครงการ
เพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน

สื่อออนไลนของโครงการ เชน Facebook เปนตน 
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 

เอกสารท่ีสงใหพรอมหนงัสือเชิญประชุม

กลุมผูมีสวนไดเสียที่เขารวมประชุมฯ

แหลงรับขอ

กลุมผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
รอยละ 68.2

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รอยละ 14.8

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละ 12.5

ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

รอยละ 2.3
องคกรพัฒนาภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา/

นกัวิชาการอิสระ รอยละ 2.3

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

เขาใจโครงการอยางชัดเจน
รอยละ 6.8

เขาใจโครงการคอนขางมาก
รอยละ 14.8

เขาใจโครงการพอสมควร
รอยละ 35.2

เขาใจขอมูลโครงการเพ่ิมขึ้นนดิหนอย
รอยละ 20.5

ยังไมทราบ/ไมเขาใจนกั
รอยละ 20.5

ไมระบุ
รอยละ 2.3



  กระทรวงคมนาค
ม

โครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1
(ชวงทางพิเศษศรีรัช – ถนนงามวงศวาน - ถนนประเสริฐมนูกิจ)

งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 

แผนที่ 11/11

สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
สรุปประเด็นจากแบบสอบถามสรุปประเด็นจากแบบสอบถามสรุปประเด็นจากแบบสอบถาม

ผลกระทบความเดือดรอนตอประชาชนท่ีอยูอาศัยบริเวณแนวเสนทางโครงการ เชน การเวนคืนที่ดินและส่ิงปลูกสรางตางๆ  
และราคา/มูลคาทรัพยสินที่ดินในอนาคต
อุบัติเหตุและความปลอดภัยของผูใชเสนทางในอุโมงค
งบประมาณท่ีนํามากอสรางและความคุมคาในการลงทุน
ผลกระทบในดานการจราจร อุบัติเหตุและความปลอดภัยของผูใชเสนทางในชวงการกอสราง
ผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน น้ําประปาไมไหล ไฟฟาดับ เปนตน
ระยะเวลากอสรางและผลกระทบตอประชาชน
การใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชนท้ังดานบวกและดานลบ รวมทั้งชี้แจงเหตุผล และความจําเปนอยางทั่วถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน มลพิษเสียง คุณภาพอากาศ ทัศนียภาพ และผลกระทบอื่นๆ
กังวลตอผลกระทบในจุดเช่ือมตอระหวางโครงการทางดวน N1 และ N2
การกอสรางอาคารบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ กรณตีองตอกเสาเข็มลึกลง 20-25 เมตร จะสงผลกระทบตออุโมงคทางดวนหรือไม 
บรเิวณเรือนจาํคลองเปรมกําลังกอสรางโรงพยาบาลแหงใหมซึง่จะมีผูมาใชบรกิารจํานวนมาก จงึไมควรมทีางขึน้-ลงบรเิวณหนาเรอืนจาํ 
ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาจราจรเพ่ิมขึ้น
การกําหนดคาผานทางและราคาการจัดเก็บคาบริการทางดวนควรอยูในราคาที่ประชาชนจายได
ควรพิจารณาแนวเสนทางที่เหมาะสม

ขอหวงกังวลท่ีโครงการควรใหความสำคัญเปนพิเศษ

ควรพิจารณากอสรางใหเร็ว เนื่องจากหากกอสรางชาจะตองใชงบประมาณสูง
ขอมูลเร่ืองระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่กอสรางควรมีความชัดเจนและละเอียดมากกวาน้ี
ผลกระทบตอประชาชนและการชดเชยเวนคืนควรมีความเหมาะสมและเปนธรรม
ควรมุงพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเปนหลัก
กรณีแนวทางเลือกท่ี 2 บริเวณทางดวนศรีรัช มีลักษณะเปนคอขวดเมื่อมีรถมาจากที่อื่นจะทําใหรถติดมากขึ้น เสนอใหมีการตอขยาย 
แนวเสนทางใหเลยแยกแครายออกไปเพ่ือชวยลดปญหาการจราจรได
พื้นที่ชุมชนเมืองท่ีเจริญเติบโต เทียบเปนมูลคาดานเศรษฐกิจ การคา และงบประมาณ และมผีลกระทบกับประชาชนนอยที่สุดจึงควร 
เลือกแนวทางเลือกท่ี 2
การคัดเลือกแนวทางเลือกตองมีผลกระทบกับประชาชนนอยท่ีสุด
การออกแบบกอสรางตองมั่นคงแข็งแรง และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูใชเสนทาง
ควรพิจารณากําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการใหม
ควรออกแบบกอสรางเปนอุโมงคใตดินตลอดแนวเสนทาง
ควรออกแบบใหมีทางเขา-ออกกับถนนวิภาวดีรังสิตดวย
ควรพัฒนาพื้นที่ใตทางยกระดับใหเกิดประโยชนตอชุมชนรอบขางดวย
ควรกําหนดระยะเวลาออกแบบและกอสรางที่แนนอน
พิจารณานําโครงการสะพานพระราม 8 มาปรับใหเหมาะสมกับพื้นที่
ควรกํากับดแูลผูรับเหมาโครงการใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยรอบของโครงการ
ควรพิจารณาจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการ N1 และ N2 ในครั้งเดียวกัน
ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนรับทราบเพ่ิมขึ้น
ใหมีชองทางในการอัพเดทขอมูลผลกระทบทาง Social Media ดวย

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3
สายเหนือ ตอน N1WWW.EXPRESSWAY-N1.COMเอกสารขอมูลโครงการ โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3

สายเหนือ ตอน N1

การทางพิเศษแหงประเทศไทย อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. 
111 ถนนริมคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท  0 2558 9800 ตอ 24161 
โทรสาร  0 2558 9888-9

บริษัทท่ีปรึกษา ดานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จำกัด
นายฌานกร เมาเสม และนางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
โทรศัพท 0 2522 7365-9 ตอ 102 และ 145 โทรสาร 0 2522 7569

ดานวิศวกรรมและประมาณราคา
บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด


